

34.- LÔI THỦY GIẢI ䷛

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Tai qua nạn khỏi, châu hoàn hợp phố, của cải mất đi tìm lại được, giải nạn rồi cần xa lánh ác tâm nhơn, nên theo đường lối khoan hòa, dung dị, nhã nhặn với tha nhân, đừng có thù nơ oán chạ với kẻ đã hãm hại từ trước “Lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan, lấy oán trả oán oán sẽ trường tồn”.

II.- NHẬP THẾ

Hiền thần phải theo hướng Tây Nam khởi sự, mới được lòng dân mến phục, với đức độ cao cả, dân chúng mới từng quyền, ủng hộ, sự nghiệp mới tiến triển và thành công, tức là hoạt động vừa thoát hiểm vừa thu phục lại chủ quyền đã bị thất bác, mới tạo cho toàn dân hưng phấn, giải nguy cho quốc gia xã hội tự do hạnh phúc. Như Lê Lợi 3 lần hồi nhập Chí Linh và trá hàng, nhờ theo kế hoạch Nguyễn Trãi, tái khởi binh từ Tây Nam tiến binh ra Bắc chiến thắng quân Minh giành lại chủ quyền cho dân tộc.

III.- XUẤT THẾ

Tu hành Bồ Tát hạnh, tu sĩ luôn khoan dung những ác tăng đã nhiều phen hãm hại, hồi phục lại tinh thần tu tập, cố gắng thuyết phục ác tăng cải tà qui chánh, giữ vững tinh thần nhứt trí, tri chí tinh tấn tu hành, giải tỏa hết các oán hận, nhờ đó ác tăng nhận thấy lỗi lầm ăn năn sám hối. Như Thạch Sanh tu hành trên núi đắc đạo quả, nhưng vẫn sống an nhiên tự tại như một gã tiều phu, đã từng một nồi cơm mà phân phối cho sáu trăm dân tỵ nạn lụt, ăn không hết, do thần lực quán thông thiên nhiên, trong số người tỵ nạn có tên Lý Thông gian xảo, thoát nạn về suy tính kế lợi dụng. Khi công chúa bị Đại bàn quý điểu bắt về núi, nhà vua ra chiếu chỉ, ai cứu công chúa sẽ được làm Phò Mã. Lý Thông bèn lãnh chỉ lên ton hót với Thạch Sanh đi cứu công chúa, phải xuống hang sâu giết Đại bàn quý điểu đưa công chúa lên thang cho Lý Thông kéo lên, rồi lấp miệng hang để Thạch Sanh bị nhốt sẽ chết, và mang công chúa về triều được ân thưởng Phò Mã sang trọng. Nhưng Công chúa tức giận hóa ra câm. Còn Thạch Sanh cố gắng thoát khỏi hang về tối ngày cứ đàn hát ngao du chơi thoái mái:

“Đàn kêu tích tịch tình tang

“Ai đưa công chúa lên thang ngồi về...”

Vô tình công chúa nghe được tiếng đàn tĩn ngộ nói lên được, tâm với nhà vua tội tình của Lý Thông và công trạng của Thạch Sanh. Lý Thông bị tội giam trong ngục chờ ngày lãnh án, còn Thạch Sanh được truy tặng Phò Mã. Nhưng Thạch Sanh tâm xin tha tội cho Lý Thông .

IV.- THẾ GIAN VẬN

Tai nạn qua rồi, tương lai tươi sáng, như phải đề phòng ác tâm ám hại, chỉ có cách gây tâm phục mới chấm dứt oán hận, cố gắng cải tà qui chánh ác đạo, là lấy ân trả oán mới dứt mà thôi.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Việt cộng gieo rắc ác họa trên đất nước quá nặng nề, khi bình định lãnh thổ, chánh quyền lâm thời phải cứng rắn với những tội phạm dân tộc, quan lại tham nhũng, cường hào ác bá, tạo ra tâm phục, khoan hồng đại lượng với những người biết lỗi ăn năn sám hối. Tội phạm phải có án Toà, hình phạt công minh. Như thế mới được toại nguyện lòng dân, sẵn sàng hợp tác với chánh quyền giải trừ tội ác của Việt cộng.